

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ  
<http://www.matichon.co.th>

# มติชน

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14409 ราคา 10 บาท

## ตลาดการศึกษา

# มจพ. แกลง 'รับน้อง-ประชุมเชียร์'

- ห้ามจัดนอกมหา'ลัย ในเวลาเรียน
- เน้นสร้างสรรค์ โทษพักเรียน/ให้ออก

ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบของการประชุมเชียร์รวม ทั้งนี้เพื่อความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งเดียวกันระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของทุกคณะ/ภาควิชา และนักศึกษารุ่นพี่ที่จะต้องให้ความสำคัญให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบ กำกับดูแล และให้คำปรึกษา โดยนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไม่ยึดถือระบบที่นักศึกษาปัจจุบันจะมีอำนาจบังคับนักศึกษาใหม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่างๆ หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของนักศึกษาใหม่

ผศ.สมชาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของทุกคณะ/วิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมได้ในช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมและต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในช่วงที่มีการเรียนการสอน และไม่ให้ออกกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ส่วนการซ้อมกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยและในวันเวลา 09.00-19.00 น. เท่านั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ได้ที่ มจพ.กรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ.ปราจีนบุรี ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร, มจพ.วิทยาเขตระยอง ติดต่อได้ที่ กองงาน มจพ.ระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ โดยไม่อนุญาตให้



สมชาย เวชกรรม

นักศึกษาฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมรับน้องภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ตีกลอง และใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิด เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกับของรัฐบาลและอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ 1 ปี แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์นั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ. กล่าวว่า จะต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพัน

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์/บำเพ็ญประโยชน์ เชิงสร้างสรรค์ ในคณะ/มหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม และได้รับอนุญาตจากคณะ/วิทยาลัย ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม กระทำในที่เปิดเผยและอย่างนุ่มนวล ต้องไม่มีการบังคับขู่เข็ญใดๆ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาใหม่ได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งร่างกาย จิตใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย และเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการผิดที่มีการฝ่าฝืน รุนแรง ผู้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จะต้องได้รับโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ผู้กระทำการดังกล่าว จะต้องได้รับโทษในสถานหนัก ระดับพักการเรียน 2 ภาคการศึกษา หรือให้ออกจากมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจึงขอแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง นักศึกษา ปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มจพ. กล่าวในที่สุด